



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

1. ปลัดฯหาเรือศุลกากรเงินตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตร
2. รองปลัดฯถกคณะทำงานไทย-ฟิลิปปินส์
3. 'พีรพันธ์'ร่วมมอบต้นไม้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
4. 'อภัย'เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการเชิงพื้นที่ต้นโครงการสำคัญ
5. กรมชลประทาน: จ้างแรงงานชลประทานปี 66 ยอดทะลุเป้า!
6. คลี่แผนรับมือเอลนีโญพร้อมสำรองน้ำเติมศักยภาพ
7. ไร่ไร่ส้มปลูกฝรั่งผลดีเกินคาดส่งไทย-ลาวเก็บขายแทบไม่ทัน
8. พาณิชย์รับส่งออกไทยตั้งยาว9เดือนติด
9. คลังหันจีดีพีส่งออก-เที่ยว'วูบ' หอค้าฯจีปรัฐฯ'ข้าว'360องศา
10. คอแลมัน: เกษตรวันนี้
11. ธปท.ลุยแก้หนี้ครัวเรือน ผนึกแบงก์รัฐ-เอกชน/จ่อตั้งสหกรณ์ร่วมด้วย
12. ส่งออกดี 9 เดือนติดสินค้าเกษตรอ่วม

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ

ปลัดฯหารือศุลกากรจีน ตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังต้อนรับนายหวัง ลิ่งจวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of the People's Republic of China: GACC) และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านการตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ว่า การพบปะกันครั้งนี้เป็นโอกาสในการหารือประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านการตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ที่จะสามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรทั้งผลไม้และปศุสัตว์

สำหรับประเด็นหารือเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยพืช ไทย-จีน (JTC-SPS) ครั้งที่ 7 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 1.การเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ เนื้อจระเข้ กุ้งก้ามกรามมีชีวิตเพื่อบริโภค อินทผลัม สละ และเสาวรส ซึ่งสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด อยู่ระหว่างกระบวนการทางเอกสารและการพิจารณาจากจีนในการนำเข้า รวมทั้งการเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ และขยายตลาดเดิม 2.มาตรการการระงับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปจีน ซึ่งฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณายกเลิกการระงับการส่งออกของสถานประกอบการ/โรงงานดังกล่าวแล้ว และทั้งสองฝ่ายจะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

3.การขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมของโรงงานเพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ และโรงงานเพื่อการส่งออกรังนกจากไทยไปยังจีน ผ่านระบบ CIFER และการขอขึ้นบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปยังจีน ฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการจับจองกรรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 4.การเชื่อมโยงระบบใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Phyto ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือและแลกเปลี่ยนการดำเนินการระหว่างกันบ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบ e-Phyto ระหว่างกันได้โดยเร็ว และ 5.การประชุม JTC-SPS ครั้งที่ 8 ซึ่งฝ่ายจีน โดย GACC จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JTC-SPS ครั้งที่ 8 ปี 2567 และฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

นายประยูรกล่าวต่อว่า มีนโยบายอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตการส่งออก ให้ใช้เวลาน้อยลง พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการทำงาน ได้แก่ การจัดทำแบบคำขอและการยื่นขอ ตรวจสอบและพิจารณาคำขอ การอนุมัติ การชำระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น รวมทั้งการจัดส่งใบอนุญาตและเอกสารอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เกษตรกรตลอดจนผู้ส่งออกไทย



ร่วมถก : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม คณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ต่างๆ และรับทราบข้อเสนอโครงการใหม่ 6 โครงการ ที่เสนอโดยฝ่ายไทย 3 โครงการ และฝ่ายฟิลิปปินส์ 3 โครงการ โดยจะมีการหารือในรายละเอียด

รองปลัดฯถกคณะทำงานไทย-ฟิลิปปินส์

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand - Philippines Joint Agriculture Working Group (JAWG) Meeting) โดยมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 1 โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1.โครงการ Project on Promotion and Development of Coconut Supply Chain Management โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2.โครงการ Application of Geographic Information System (GIS) Technology for Sustainable

Soil and Water Conservation โดยกรมพัฒนาที่ดิน และ 3.โครงการ The Study Exchange Programme on Potential Development of Farm Women โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และมีโครงการของไทยที่ฝ่ายฟิลิปปินส์สนใจจะดำเนินการต่อไป ในระยะที่ 2 คือโครงการ Knowledge Exchange Project on “Participatory Irrigation Management” (PIM) ของกรมชลประทาน

นอกจากนี้ ยังรับทราบข้อเสนอโครงการใหม่ 6 โครงการ ที่เสนอโดยฝ่ายไทย 3 โครงการ และเสนอโดยฝ่ายฟิลิปปินส์ 3 โครงการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายหารือและพัฒนาโครงการร่วมกันต่อไป ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์

แจ้งความประสงค์ให้มีการต่ออายุข้อตกลง Implementing Arrangement (IA) on Specific Areas of Cooperation between the Department of Fisheries of the Kingdom of Thailand and the Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) of the Republic of the Philippines เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย โดยที่ประชุมขอให้ทั้งสองฝ่ายหารือกันในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายด้วย

'พีรพันธ์'ร่วมมอบต้นไม้ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมมอบต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร กทม. โดยมีนายจรัสธาดา วรรณสุด องค์กรมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1.การชมนิทรรศการ พัฒนาพื้นที่ ภายใต้นแนวคิด “สวนหน้าบ้าน” ของชุมชนที่สะท้อนวิถีริมคลอง 2.การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนฯ และ 3.การปลูกต้นไม้ในกระถางสวนครัว และการบำรุงดิน เพื่อมอบให้แก่ชุมชนฯ

'อภัย'เรียกประชุม หน่วยงานเกี่ยวข้อง บูรณาการเชิงพื้นที่ ต้นโครงการสำคัญ

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหรือแนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีประเด็นหารือ คือ 1.กรอบแนวทางการบูรณาการโครงการสำคัญปี 2567 และ 2568 โดยการกำหนดให้นำพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มีการจัดทำแผน

พัฒนาหมู่บ้านด้านการเกษตร เป็นพื้นที่เป้าหมายให้หน่วยงานนำกิจกรรมแผนงาน และโครงการ หรือหน่วยงานสามารถพิจารณารายชนิดสินค้าได้ตามความเหมาะสม

2.กรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสู่ความสำเร็จ ให้เกษตรกรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี และมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี โดยกำหนดกรอบเวลา และ 3.การขับเคลื่อนโครงการ BCG Model ภาคการเกษตร ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการกำหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่จะลงไปดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอแบบฟอร์มข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานฯ ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด โดยจะการกำหนดพื้นที่นำร่องดำเนินการต่อไป



จ้างแรงงานชลประทานปี 66 ยอดทะลุเป้า! ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ทดแทนกว่า 8.7 หมื่นคน

กรมชลประทาน เผย จ้างแรงงานชลประทาน ปี 2566 กระแสตอบรับดี ยอดจ้างแรงงานทะลุเป้ากว่า 87,000 คน สร้างรายได้ทดแทนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ พร้อมเดินทางลุยต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำเกษตร จึงได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในถึงประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานในด้านชลประทานต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซม การขุดลอก การบำรุงรักษา การปรับปรุงระบบชลประทาน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกร

มีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นจากการทำเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปีนี้มีแผนจ้างแรงงานประมาณ



86,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 - 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100 - 87,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคน)



ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566) มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 87,530 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 101.78 ของแผนฯ โดยจังหวัด

ที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 6,026 คน จังหวัดนครราชสีมา 3,968 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 3,617 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการในปีงบประมาณ 2566 จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร หากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน



กรมชลประทาน



ข่าวสารกรมชลประทาน

คลื่นฝนรับมือเอลนีโญพร้อมสำรองน้ำเติมศักยภาพ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานบริหารน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กรมกำหนด ภายใต้การกำกับของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่นักวิชาการคาดว่าจะมีผลให้ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ กระทั่งต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกือบทั่วประเทศ อาจเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้งปี 66 ต่อเนื่องถึงปี 68 ดังนั้นจึงกำชับให้

หลัก คือเขื่อนภูมิพล สิริภคิ์ แคว้นน้อยบำรุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์ การบริหารน้ำจะมีภารกิจสำคัญ 4 ด้านคือ น้ำกิน น้ำใช้ รักษา ระบบนิเวศและเพื่อการเกษตร ท้องเที่ยวอุตสาหกรรม โดยกรมจะร่วมมือกับองค์กร



พื้นที่เก็บน้ำ 400 ล้านลบ.ม.หลังเจ้าฤดูแล้งจะระบายน้ำเหลือ 30 เซนติเมตรเพื่อทำนา บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ และอนาคตโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน ในพื้นที่สุโขทัย อุดรดิตถ์ เมื่อแล้วเสร็จตลอดคลองจะมีประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น สำหรับลุ่มน้ำน่านเขื่อนสิริกิติ์คาดว่าจะมีน้ำน้อยการบริหารจัดการต้องเคร่งครัด ภาคตะวันออกพื้นที่ผลไม้ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กรมจะใช้โครงการขายน้ำภาคตะวันออก และอ่าง

ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดและให้สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การทำเกษตรฤดูการผลิต 2566 ได้เน้นย้ำขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝน-น้ำท่าเป็นหลัก โดยทุกอ่างจะเก็บน้ำให้มากที่สุดเพื่อสำรองไว้ในฤดูแล้งไป ขณะเดียวกันให้กรมชลฯเริ่มวางแผนว่าฤดูแล้งปี 66/67 กรมชลฯจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนอย่างไร เช่น การจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชยืนต้นที่มีมูลค่าสูงเช่น ทุเรียน ยางพารา สวนผลไม้ หรือกล้วยไม้ เป็นต้น ขณะที่การทำงานจะรณรงค์ให้ใช้โมเดลเปียกสลับแห้งในพื้นที่โครงการชลประทาน รวมถึงมาตรการการจ้างงานเกษตรกรในฤดูแล้ง เป็นต้น

สำหรับภาคกลางใช้น้ำจาก 4 เขื่อน



ปกครองท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มผู้ใช้น้ำ (JMC) ในการจัดรอบเวรสูบน้ำ ซึ่งกรณีนี้เคยใช้มาต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์น้ำน้อยภาคเหนือจะมีอ่างเก็บน้ำแม่กวัง แม่จัดเป็นหลักดูแลประชาชน ขณะที่ลุ่มน้ำยมจะเก็บน้ำในพื้นที่แก้มลิงเช่น บางระกำโมเดล ที่ทำนาเดือนเม.ย. เพื่อเลี้ยงน้ำหลากและใช้

พวงกระจายน้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อเดินทางเศรษฐกิจและการใช้น้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยใช้อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสร์ เป็นศูนย์กระจายน้ำในภูมิภาคภายใต้การอนุญาตของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากให้



ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่น
จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา
จะเน้นการเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำโดย
ใช้ฝายพับได้ รวมถึงโครงการสร้างประตู
ระบายน้ำ (ปตร.) และพื้นที่แก้มลิงใน
บริเวณปากแม่น้ำก่อนที่จะไหลลง
แม่น้ำโขง ให้ตรวจสอบว่าแม้โครงการไม่
แล้วเสร็จจะสามารถใช้สำรองน้ำได้หรือไม่
และพื้นที่ใดสามารถขุดเป็นบ่อสำรองได้
ตามที่ท้องถิ่นร้องขอ

สำหรับภาคใต้โครงการบรรเทา

อุทกภัยแต่ละจังหวัดจะมีคลองผันน้ำที่
สามารถใช้เป็นแหล่งสำรองน้ำ อาทิโครงการ
บรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ สำรองน้ำได้ 5 ล้าน
ลบ.ม. โครงการระบบระบายน้ำตรงสำโรงได้
3.2 ล้าน ลบ.ม. โครงการบรรเทาอุทกภัย
บางสะพานสำโรงได้ 5.5 ล้าน ลบ.ม. รวม
ถึงพื้นที่บ่อขุดดินของกรมชลฯ เป็นต้น

รือไร้ส้มปลูกฝรั่งผลดีเกินคาดส่งไทย-ลาวเก็บขายแทบไม่ทัน

น.ส.ฤดี พวงจำปา เจ้าของสวนเจ้าจอมขวัญ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทำสวนส้มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลองเรือชมสวน ส่งส้มขายทั้งตลาดใน จ.หนองคาย และตลาดในเวียงจันทน์ สปป.ลาว เน้นเกษตรกรอินทรีย์เป็นหลัก แต่หลังจากเกิดปัญหาโรคโควิดระบาด ประกอบกับน้ำท่วมในพื้นที่สวน ทำให้ต้นส้มปลูกไว้เกิดโรค หากจะเอาต้นส้มไว้ต้องใช้สารเคมีช่วย จึงตัดสินใจไล่ต้นส้มทั้งหมด และหันมาปลูกผลไม้ชนิดอื่นแทน เพราะไม่ต้องการใช้สารเคมี โดยเน้นปลูกเงาะในพื้นที่ 100 ไร่ ในสวน 5 แปลง แต่ระหว่างที่รอเงาะให้ผลผลิต คิดว่าควรหาพืชผลไม้ที่สามารถให้ผลผลิตได้เร็วกว่า จึงปลูกฝรั่งทั้งฝรั่งพันธุ์กิมจู พันธุ์หงเป่าซือ พันธุ์ชวยหมี โดยปลูกปะปนสลับกับต้นเงาะ นอกจากนี้ยังได้ปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชร กล้วยหอมทอง ลิ้นจี่ มะขามเทศ มะม่วงเบา จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม

ระหว่างนี้ฝรั่งให้ผลผลิตแล้ว สามารถเก็บผลผลิตได้นำขายสู่ท้องตลาด ทั้งใน

อ.ศรีเชียงใหม่ และห้างดีมาร์ท เวียงจันทน์ สปป.ลาว ยอดขายขณะนี้ขายดี เก็บผลผลิตได้วันละ 10 ถึง 15 ตันพอขาย ถูกค้าทั้งในจังหวัดหนองคายและ สปป.ลาว ต้องการมาก ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมั่นใจได้ว่าผลไม้ที่สวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ทางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มาชมสวน ศึกษาเรียนรู้การทำสวนปลอดภัย ทางสวนยินดีให้เข้าชมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และสวนเจ้าจอมขวัญ จะเน้นทำการเกษตรที่เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นว่าการทำงานเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนั้นทำได้จริง ผลผลิตดีจริง หากทุกคนตั้งใจสามารถทำได้ ติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สวนส้มเจ้าจอมขวัญ หรือ โทร. 09-0635-1945.

พาณิชย์รับส่งออกไทยตั้งยาว9เดือนติด

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” กางตัวเลขส่งออก มิ.ย.66 ติดลบ 6.4% ทరుดยาว 9 เดือนติด ลุ้น ก.ค.พลิกโตบวก ชูบาทแข็ง-วิกฤตอาหาร หนุนสินค้าเกษตรไทย ยืนเป้าหมายทั้งปียังโตได้ที 1-2% หวัง “สงคราม-ต้นทุนพลังงาน” อุด นายศิริ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกเดือน มิ.ย.2566 มีมูลค่า 24,826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.4% หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน การนำเข้ามีมูลค่า 24,768.4

ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10.3% ขาดดุลการค้ามูลค่า 57.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมการส่งออก 6 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 141,170.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลด 5.4% นำเข้ามูลค่า 147,477.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลด 3.5% ขาดดุลการค้า มูลค่า 6,307.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“คาดว่าแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะยังฟื้นตัวดีขึ้น หากทำได้เฉลี่ยเดือนละ 24,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป โอกาสที่การส่งออกทั้งปีจะทำได้

ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1-2% ซึ่งเป็นเป้าทำงาน และพร้อมที่จะทำเต็มที่ แม้จะทำไม่ได้ แต่ก็ถือว่าทำงานสุดความสามารถ โดยปัจจัยกระทบที่ยังเป็นห่วงคือ เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ และต้นทุนพลังงาน ส่วนการส่งออกตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป น่าจะเห็นตัวเลขกลับมาเป็นบวกได้ เพราะฐานปีก่อนต่ำ คู่ค้ายังมีความต้องการสินค้าไทย ค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความกังวลในเรื่องการขาดแคลนอาหาร ที่ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร”

นายศิริกล่าว

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าว ว่า หากในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่งออกได้เฉลี่ย 24,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน การส่งออกทั้งปีก็จะเท่ากับที่แล้ว คือไม่ขยายตัว หรืออาจจะเป็นบวกได้ และมองว่าเดือน มิ.ย.จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ที่จะติดลบ ถ้าวัดจากการส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนที่ระดับ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป.

คลังหนี้จีดีพี 'ส่งออก-เที่ยว' ควบ หอค้าฯจีปกรูป 'ข้าว' 360 องศา

ส่งออก มี.ย.ติดลบอีก 6.4% 'คลัง' หั่นเป้าจีดีพีเหตุท่องเที่ยว พลัดเป้า รายได้การค้าระหว่างประเทศถดถอย แยกกีฬาติจ๊อคิว แก้ปัญหาหนี้กลุ่มสหกรณ์-เช่าซื้อ หอการค้าแนะ รม.ใหม่เร่งปฏิรูป ข้าวไทยครบวงจร 360 องศา (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

'ส่งออก-เที่ยว' ควบ

รพท.จ่อแก้หนี้สหกรณ์-เช่าซื้อ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสถาบันการเงิน แกลง ชาวร่วมดำเนินมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพ สถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ธปท.ได้ออกมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตลอดวงจรหนี้ โดยมาตรการที่จะเร่งบังคับใช้ก่อน คือการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (responsible lending) รวมถึงการดูแลหนี้เรื้อรัง (persistent debt) โดยหลักเกณฑ์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ส่วนของการดูแลหนี้เรื้อรังจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

“ระยะถัดไป ธปท.เตรียมหารือแนวทางการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกับหน่วยงานที่อยู่นอกการกำกับดูแลราว 30% ของหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อ ให้เข้ามาอยู่ในมาตรการดังกล่าว เพื่อแก้หนี้ครัวเรือนยั่งยืน” นายรณดลกล่าว

เปิด5แผนเน้นแก้หนี้ครัวเรือน

นายพยุง ศรีวนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า หนี้ครัวเรือนในระบบธนาคารพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วน 36% ของจีดีพี จากหนี้ครัวเรือนทั้งหมด 90.6% ของจีดีพี ยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบ ซึ่งสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ตามหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1.การมีความรู้ความเข้าใจในการกู้ยืม (healthy borrowing) 2.การแข่งขันแบบเสรีไม่ผูกขาด (open competition) 3.ความโปร่งใสและเท่าเทียมระหว่างผู้ให้สินเชื่อ (level playing) 4.ความยุติธรรม (fairness) อัตราดอกเบี้ยต้องสะท้อนความเสี่ยงที่เป็นจริง 5.ความ

ครอบคลุมและเข้าถึง (inclusion) สินเชื่อในระบบ นายพยุงกล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกร่วมกับ ธปท.แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยข้อมูลสิ้นเดือนเมษายน 2566 มีลูกหนี้ที่ยังอยู่ภายใต้การช่วยเหลือของธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 ล้านบัญชี ยอดหนี้ 1.88 ล้านล้านบาท จากยอดหนี้ที่เคยสูงสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6.12 ล้านบัญชี ยอดหนี้ 4.2 ล้านล้านบาท

ลูกหนี้ลดต่ำกว่า80%ของจีดีพี

นายวิทย์ รัตนการ ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ กล่าวว่า มาตรการต่างๆ ที่ออกมากับสภาพเศรษฐกิจ จะทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ระยะยาวตามที่ ธปท.วางไว้ว่าจะลดหนี้ครัวเรือนให้อยู่ระดับต่ำกว่า 80% ของจีดีพีภายใน 5 ปี เชื่อว่ามาตรการนี้และมาตรการที่จะออกมาในอนาคตจะบรรลุเป้าหมายแน่นอน ซึ่งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐพร้อมสนับสนุนมาตรการดังกล่าว

“โดยเฉพาะมาตรการแก้หนี้เรื้อรังที่ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อ ในการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 15% ต่อปี จะช่วยให้ลูกหนี้จ่ายเงินต้นได้มากขึ้น และมีโอกาสสูงขึ้นในการปิดจบหนี้ได้โดยเร็ว ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารออมสินในการสร้างแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและเป็นธรรมที่ได้ดำเนินการอยู่ในช่วงเวลานี้” นายวิทย์กล่าว

นายอชิป ศิลป์พิทักษ์ รองประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล กล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและเปราะบางกว่าลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ลูกหนี้กลุ่มนี้มีความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนค่อนข้างจำกัด ทำให้สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนเป็นสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการ แต่ผลกระทบในระยะยาวของการผ่อนชำระขั้นต่ำที่จำกัด ทำให้ลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นหนี้เรื้อรังค่อนข้างสูง

“ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลและบริษัทสมาชิกพร้อมนำเสนอทางเลือก เพื่อช่วยเหลือให้ลูกหนี้ที่มี

ความตั้งใจสามารถปิดจบหนี้ โดยเริ่มจากลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และสนับสนุนให้เกิดการเสริมความรู้พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีควบคู่กันไป” นายอชิปกล่าว

หอค้าฯจีปกรูปข้าว360องศา

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรชาวนาไทยว่า การแก้หนี้ในกลุ่มเกษตรกรเป็นเรื่องที่ยากมาก ที่ผ่านมามาดังต้องยอมรับว่าเกษตรกรต่างแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยการขายที่นาหรือปล่อยเช่าที่นา การจะแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ต้องนำตัวเองเข้าไปสู่ปัญหาของผลผลิตข้าวจริงๆ ว่าคืออะไร เพราะนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไม่ได้แก้หนี้ของเกษตรกรอย่างจริงจัง ซึ่งการแก้ไขควรเข้าไปดูต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีเงินเหลือมากกว่าพอจะนำไปชำระหนี้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหชาวนาไทย คือ 1.ต้องลดต้นทุนให้ได้ 2.ยกระดับผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันให้ได้ หากประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยสามารถทำ 2 เรื่องนี้ได้ หนี้ของชาวนาจะปรับตัวลดลงแน่นอน

“ต้องปฏิรูปข้าวไทยครบวงจรแบบ 360 องศา เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ชาวนาไม่มีหนี้สิน แต่ 10 ปีที่ผ่านมาชาวนามีหนี้เพิ่มขึ้นกว่า 1-3 แสนบาทต่อครัวเรือนหรือบางรายมีหนี้มากกว่า 3 แสนบาทต่อครัวเรือน ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องปฏิรูปภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรกลับมามีรายได้มากกว่ารายจ่ายต่อไป” นายอัทธ์กล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

'คลัง' หั่นเป้าจีดีพี-ส่งออกชะลอ

นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รับประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2566 อยู่ที่เฉลี่ย 3.5% ของจีดีพี โดยมีช่วงคาดการณ์ 3.0-4.0% ลดลงจากเมื่อเดือนเมษายน ที่คาดว่าขยายตัว 3.6% สาเหตุจากการคาดการณ์รายได้นักท่องเที่ยวลดลง เพราะโครงสร้างที่เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเป็นจากมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวลดลงมาอยู่ที่ 1.25 ล้านล้านบาท จากเดิมคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ 1.30 ล้านล้านบาท รวมทั้งการส่งออกชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าทั้งปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 29.5 ล้านคน ขยายตัวที่ 164.2%

นายพรชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16573

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 115.73 Ad Value: 127,303

PRValue (x3): 381,909

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังเงินดิจิทัล 'ส่งออก-เที่ยว' วูบ หอค้าฯ จีปฎิรูป 'ข้าว' 360 องศา

สหภาพยุโรปยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญของไทย คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจะหดตัวที่ -0.8% นอกจากนี้ การบริโภคภาคครัวเรือนจะหดตัวที่ -2.1% ในขณะที่การลงทุนภาคครัวเรือนจะขยายตัวเพียง 2.2% โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่สำคัญกว่าปีที่ผ่านมา

นายพรชัยกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ 1.ความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศหลักๆ เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย 2.สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาท 3.สถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจจีน และ 4.ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศ

ประเมินบ'67ล่าช้า6เดือน

นายพรชัยกล่าวอีกว่า กรณีการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจน กระทรวงการคลังยังคงคาดการณ์ว่า จะส่งผลให้การบังคับใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ล่าช้าอย่างมากที่สุด 6 เดือน ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) จะออกเกณฑ์ให้ใช้งบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน

"กรณีข้อเสนอทางการเมืองให้ออกการจัดตั้งรัฐบาลไปอีก 10 เดือน เพื่อให้ ส.ว.พัชราภา คลังยังไม่ได้หารือกับสำนักงบประมาณถึงกรณีนี้ และยังคงมองว่ากรณีนี้ที่สุดคือล่าช้า 6 เดือน หากมีการขยายเวลาออกไปอีก เบื้องต้นจะมีผลกระทบต่อเรื่องงบประมาณในส่วนของการลงทุนใหม่ที่ต้องรออนโยบายรัฐบาลใหม่ หากกรณีรัฐบาลล่าช้าเกินไปกว่า 9 เดือนก็จะกระทบจีดีพีที่ 0.07% ต่อปี" นายพรชัยกล่าว

"ในช่วงต้องรอรัฐบาลใหม่ แม้จะยังไม่มีการประเมินปี 2567 แต่ยังคงใช้งบประมาณไปพลางจากงบรายจ่ายประจำปีได้ ซึ่งเมื่อเทียบงบปี 2566 รายจ่ายประจำปีที่จะออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจล่าสุด รายงานการเบิกจ่าย 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566) มียอดเบิกจ่ายแล้ว 2.08 ล้านล้านบาท จึงคาดว่าถ้าตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปในปีงบประมาณ 2567 ช่วงราว 9-10 เดือนแรก ก็จะมียอดรายจ่ายประจำปีราว 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นราว 70% ของวงเงินงบประมาณ" นายพรชัยกล่าว

ส่งออกม.ย.ติดลบอีก6.4%

นายกิตติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน และครึ่งแรกของปี 2566 ว่า การส่งออกเดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่า 24,826.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 848,927 ล้านบาท หดตัว 6.4% (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ของปีนี้) ทำให้ภาพรวมครึ่งแรกของปี 2566 การส่งออก มีมูลค่า 141,170.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 5.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 การนำเข้า มีมูลค่า 147,477.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 3.5% ดุลการค้าครึ่งแรกของปี 2566 ขาดดุล 6,307.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายกิตติกล่าวว่า สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังคงซบเซา จากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การผลิตและการบริโภคยังคงตึงตัว ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของตลาดจีนค่อนข้างช้ากว่าที่คาด รวมถึงคู่ค้าส่วนใหญ่ยังชะลอการสั่งซื้อสินค้าจากผลกระทบของการหดตัวทางด้านอุปสงค์ มีการเร่งระบายสินค้าคงคลังมากขึ้น ทำให้คำสั่งซื้อและการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง แต่ยังคงมีปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทอ่อนค่าช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกในระยะนี้

"การส่งออกไทยติดลบก็จริง แต่หากเทียบกับประเทศส่งออกหลักๆ ที่เป็นคู่แข่งของไทย พบว่าไทยดูดีกว่ามาก เพราะประเทศเหล่านั้นติดลบแบบเลข 2 หลัก อาทิ ไต้หวัน ลบ 23.4% อินเดีย ลบ 22% อินโดนีเซีย ลบ 21.2% จึงมองว่าไม่ได้น่าตกใจอะไร แม้เราติดลบต่อเนื่องทุกเดือน แต่อยากให้ดูในแง่ของมูลค่าด้วย เพราะ 6 เดือนแรกของปี มีมูลค่าประมาณ 23,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าในช่วงก่อนเกิดโควิดที่มีมูลค่า 20,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากประเมินใน 5 ปีย้อนหลัง เฉพาะเดือนมิถุนายน พบว่าการส่งออกเฉลี่ยอยู่ประมาณ 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่งออกได้ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว รวมถึงสาเหตุที่ติดลบกว่า 6.4% เพราะปีที่ผ่านมารฐานการส่งออกสูงมาก ถือว่าการผลักดันการส่งออกเป็นที่น่าพอใจในมุมมองของกระทรวง" นายกิตติกล่าว

กำลังซื้อรากหญ้าฝืดหนืด

นายสมชาย พรรดิณเจริญ นายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังซื้อค้าปลีกทั่วประเทศชะลอตัวอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคระดับล่าง เพราะไม่มีกำลังซื้อ แต่ระดับกลาง-บนยังพอไปได้ เนื่องจากมี

รายได้ประจำ แต่ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลประกาศวันหยุดต่อเนื่อง 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม-2 สิงหาคมนี้ จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อต่างจังหวัดได้ระดับหนึ่ง เพราะคนเดินทางไม่ท่องเที่ยว ซื้อของ กลับบ้านต่างจังหวัดแต่คงไม่สะพัดมากนัก

"การเมืองยังไม่นิ่ง เลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรี การตั้งรัฐบาลลากยาว จะกระทบกำลังซื้อยิ่งชนชนชนมากขึ้น แต่ถ้าตั้งรัฐบาลได้เร็ว มีการเติมเงินให้กับประชาชน คงช่วยให้กำลังซื้อดีขึ้นบ้างปลายปีนี้" นายสมชายกล่าว

ตั้งร.บ.ล่าช้ากระทบท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวว่า การจัดตั้งรัฐบาลที่อาจล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี ประเมินว่าที่ผ่านมามีประเทศไทยเคยประสบเจอการประชุมทางการเมืองมาแล้ว ซึ่งก็มีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยง และยังเห็นการท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต สมุย ยังเป็นปกติ เมื่อเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้ว จึงมีแนวปฏิบัติในการรับมือที่ชัดเจนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องมองแยกกันเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวและการเมือง และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำถามหรือส่งความห่วงใยในสถานการณ์การเมืองไทยเข้ามาทั้งสิ้น

นายยุทธศักดิ์กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาล หากไม่เป็นไปตามเวลาที่คาดไว้ในเดือนสิงหาคมว่า ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่หากได้รัฐบาลเร็วก็จะได้ผู้ที่มีทัศนคติในการทำงานอย่างชัดเจน เพราะการท่องเที่ยวไทยมักเผชิญปัญหาที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ อาทิ ความล่าช้าของงบประมาณ แม้สิ่งนี้มันคงไม่มีปัญหา แต่ต้องมองไปตั้งแต่ปี 2567 ด้วย

"การออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 อาจต้องพิจารณาสถานการณ์ตามฤดูของการท่องเที่ยว หากเป็นฤดูการท่องเที่ยวอยู่แล้ว แม้กระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติมแบบมากๆ แต่ตลาดต่างประเทศเข้ามาจนเต็มแล้ว ตลาดไทยก็อาจเข้าไปเพิ่มไม่ได้ เพราะจำนวนมีมากแล้ว ดังนั้นอาจไปทำในมิติอื่นเพิ่มเติม อาทิ เมืองรอง เที่ยววันธรรมดา เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น" นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับวันหยุดยาว 6 วันต่อเนื่อง ยังไม่สามารถประเมินการใช้จ่ายที่มีผลต่อภาพเศรษฐกิจได้ แต่เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นตลาด

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16573

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 115.73 Ad Value: 127,303

PRValue (x3): 381,909

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังหินจืดพี'ส่งออก-เที่ยว'วูบ หอค้าฯจับปฏิรูป'ข้าว'360องศา

ไทยเที่ยวไทยให้ออกเดินทางเที่ยวในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดระยะใกล้ เดินทางประมาณ 20-30 กิโลเมตร แต่การประกาศวันหยุดยาวค่อนข้างกระชั้นชิดเกินไป

ห้องพักถ.คนเดินเชียงคานเต็ม

ที่ จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันหยุดต่อเนื่อง 6 วัน ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง อ.เชียงคาน อ.ภูเรือ และ อ.นาแห้ว ห้องพักรถถูกจองเต็มสูงขึ้น โดยเฉพาะย่านถนนคนเดินเรือนไม้เก่าริมโขง อ.เชียงคาน ถูกจองเต็มเกือบ 100% รวมถึงที่พักแหล่งท่องเที่ยวจุดชมทะเลหมอก เช่น ไฮคาทแลนด์ อ.ภูเรือ ถูกจองเต็มเหลือเพียงที่พักสำหรับกางเต็นท์

ผู้ประกอบการที่พักรายหนึ่งย่านถนนคนเดิน อ.เชียงคาน กล่าวว่า หลังรัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดติดต่อกัน 6 วัน ที่พักถนนคนเดินมีนักท่องเที่ยวจองเต็มเกือบ 100% แต่ด้านนอกถนนคนเดินยังคงพอมีให้จับจอง คาดว่าเมื่อถึงวันหยุดนักท่องเที่ยวคงทะลักมาท่องเที่ยวเช่นเดิม



เกษตรวันนี้..... ● องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตลาดนำการผลิต ยกกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ” กับกรมประมง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดจำหน่าย สร้างความมั่นใจในสินค้าประมงคุณภาพ และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดในทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวประมง..... ● การลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านการส่งเสริม การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าประมงที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประมงธงเขียว การันตีความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสินค้าประมง..... ● เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตระหนัก และมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าประมงคุณภาพ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ อ.ต.ก. ซึ่งมีผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากตลาด อ.ต.ก.เป็นจำนวนมาก..... ● **นายกะหล่ำปลี**

ธปท.ลุย แก้หนี้ครัวเรือน



หน้า... 6

ธปท.ลุยแก้หนี้ครัวเรือน

ผนึกแบงก์รัฐ-เอกชน/จ่อตั้งสหกรณ์ร่วมด้วย

ไทยโพสต์ ● “ธปท.” ผนึกสถาบันการเงินเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน หวังลดต่ำกว่า 80% ต่อจีดีพี ชุมมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม พร้อมเล็งถกสหกรณ์-สินเชื่อเช่าซื้อร่วมด้วย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ผนึกกำลังสถาบันการเงินหลักด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ที่รวมถึงการดูแลหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt) สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จึงจำเป็นต้องแก้ไขอย่างตรงจุด โดยมีเป้าหมายที่จะลดหนี้ภาพรวมให้ลดลงอยู่ใน

ระดับที่ยั่งยืน หรือต่ำกว่า 80% ต่อจีดีพี

นอกจากนี้ เตรียมหารือแนวทางการแก้ปัญหานี้ที่อยู่นอกการกำกับดูแลของ ธปท.ที่มีกว่า 30% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อด้วย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาคมธนาคารไทยได้บรรจุการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ตั้งแต่ปี

2565 โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับ ธปท.ในมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้เรื้อรัง ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ให้ปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

นายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว คือ แนวโน้มต้องลดต่ำกว่า 80%

ของจีดีพีภายใน 5 ปี โดยในส่วนของออมสิน ไม่มีลูกค้าในกลุ่มหนี้เรื้อรัง แต่กรณีที่ถูกหนี้ยืดขอความช่วยเหลือ ธนาคารก็มีมาตรการสินเชื่อพร้อมดูแล

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีลูกค้า 4.3 ล้านราย มีประมาณ 10 ล้านสัญญา เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกร คิดเป็นเงินต้น 1.6 ล้านล้านบาท สำหรับหนี้บุคคลและเกษตรกรรวมกันมี 6 ล้านสัญญา จำนวนราย 3 ล้านราย ซึ่งมีความเปราะบาง นอกจากนี้ยังมีเรื่องปัญหาสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามูลค่าที่อายุ



รณดล นุ่มนนท์

60 ปีขึ้นไปสูงถึง 1.2 ล้านราย โดยล่าสุดออกสินเชื่อแทนคุณ วงเงิน 20,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 42,000 ราย โดยปล่อยสินเชื่อให้กับทายาท เพื่อปิดจุดบอดเดิมของผู้สูงอายุ สามารถปล่อยสินเชื่อภายใน มี.ค.2567.

ส่งออกถึง 9 เดือนติดสินค้าเกษตรอ่วม

นายเกียรติ รัตน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือน มิ.ย.66 ลดลงเกือบทั้งหมด โดยตลาดหลัก ลด 8.5% จากการลดลงของตลาดสหรัฐฯ ไทยมีมูลค่าการส่งออก 24,826 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6.4% เมื่อ 4.8%, อาเซียน 18%, และสหภาพยุโรป 9% เป็นต้น ส่วนตลาดรอง ลด 2% เทียบเดือน มิ.ย.65 และเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 848,926.6 ล้านบาท จากการลดลงของเอเชียใต้ 17.5%, ตะวันออกกลาง 8.6% เป็นต้น แต่ทวีป ลดลง 6.3% การนำเข้า 24,768.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 10.3% คิดเป็นเงิน ออสเตรเลีย เพิ่ม 9.7% รัสเซียและกลุ่มซีไอเอส เพิ่ม 12.5% เป็นต้น บาท 857,187.9 ล้านบาท ลดลง 10.2% ขาดดุลการค้ามูลค่า 57.7 ล้านดอลลาร์ หรือขาดดุล 8,261.3 ล้านบาท ส่วนช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 66 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี หากเทียบในช่วงเกิดโควิด-19 มียอดเฉลี่ยที่ 20,500 การส่งออกมีมูลค่า 141,170.3 ล้านดอลลาร์ ลด 5.4% จากช่วงเดียวกันของ ล้านดอลลาร์ และคาดว่าครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวดีขึ้น หากทำได้เฉลี่ย ปี 65 คิดเป็นเงินบาท 4,790 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3.1% นำเข้า 147,477.9 เดือนละ 24,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป โอกาสทั้งปีจะทำได้ตามเป้าหมาย ทำงานที่ตั้งไว้ที่ 1-2% จากปีก่อน ก็มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้ แม้เดือน มิ.ย.การส่งออกยังลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงดีลบน้อยกว่าประเทศส่งออกอื่นๆ

สำหรับการส่งออกที่ลดลงมาจากการลดลงของสินค้าเกษตรและ เช่น ใต้หวัน ติดลบ 23.4% อินเดีย ลบ 22% อินโดนีเซีย ลบ 21.2% ออสเตรเลีย 8.8% และสินค้าอุตสาหกรรม ลด 4.6% ส่วนตลาดส่งออก มาเลเซีย ลบ 18.4% สิงคโปร์ ลบ 14.9% จีน ลบ 13.9% เป็นต้น